
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลบั 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2566 

ในวันอังคารท่ี  22  สิงหาคม  ๒๕66  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ  

------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายศุภกร    เชาวน์สกุล  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายธนกร    จงภักดี   รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไพบูลย์    สุขเจริญพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
4. นายณรงค์    สุขมีกล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
5. นายชัยรัตน์    มณฑาสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
6. นายชิษณุชา    อรุณมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
7. นายศักดิ์ชัย    ล้ิมศิริวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
8. นายทศพรธนดล    ธัญธรณ์พัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
9. นายวิทยะ    พรรณพัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
10. นายสุรชัย    สองรักวิไลพร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2    
11. นางศรีรุ้ง    ทองเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
12. นายธีรเมศร์  จันทร์วรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
13. นายชาญขณา        แขวงอินทร์  เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปิยศักดิ์    จรรยาสวย  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ   
2. นายอุดม    อัครถิรกวิน  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 
3. นายไพสิทธิ์         สุขเจริญพงษ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 
4. นายอรรถพล       มณฑาสุวรรณ    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายศักดิ์ชัย         สายหมี   หัวหน้าสำนักปลัด   
6. นางปรารถนา          ไชยเสนา   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7. นายโสพร               เฮี้ยนเจริญ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางสาวจรรยา         ไตรศรี   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นางสาวโสภาพร       ชำนาญเท  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
10. นางณภัค            จันทร์ขิ่น  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
11. นายดลวิทย์            ภมรพล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาวจันทิมา   คชศิลา   เจ้าพนักงานธุรการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น.             เมื่อถึงเวลานัดประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ  มาครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบ่อพลับเข้าห้องประชุมโดยมีนายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับทำหน้าที่ประธานในการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
สืบเนื่องจากรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเล่ือน
ไปรับรองในคราวประชุมสมัยถัดไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
๓.๑ รายงานและบันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติท่ีได้มีการ
ประชุมได้ดำเนินการไปอย่างไรให้ช้ีแจงต่อสภาแห่งนี้ได้รับทราบเชิญครับ 

  
นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

จากท่ีทางสภานั้นได้ ผ่านร่างเทศบัญญัติวาระแรกรับหลักการไปแล้ว
นั้น สภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และกำหนดวันแปรญัตติ 
ซึ่งมีสมาชิกยื่น 1 ท่านเมื่อยื่นมาแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำ
การประชุม ในวันที่ 17 สิงหาคมพร้อมทั้งฝ่ายบริหาร และปลัด 
ได้มาประชุมกัน ณ ห้องแห่งนี้ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ รับเรื่อง
แปรญัตติ ไว้ทั้งหมด 4 โครงการ คือ  
๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และบริเวณ
สำนักงาน 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไกรสรเซอร์วิส - ม.ธนภูมิ ม.๗ 
๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ช.ม. (๐.6 ม.) 
๔. โครงการปรับปรุงประปา PE P.๒๕๒ 
ซึ่งท้ัง 4 โครงการนั้น ในวันท่ี 17 ได้ทำการประชุมปรึกษาหารือกัน
แล้ว ทางคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นว่าควรให้นำโครงการอื่นมา
ทดแทน แต่ทางฝ่ายบริหารยืนยันให้คง 4 โครงการนั้นไว้ ดังนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีความเห็นว่า อาจจะต้องยืนตาม 4 
โครงการ นั้นเหมือนเดิม เนื่องจากเราไม่สามารถตัดออกได้ จากข้อ 
59 และ 60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ส่วนฝ่ายบริหารจะทำ หรือจะซ่อม ถึงเวลาต้อง
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ให้ท่านสมาชิกท้ังหลายติดตามดูอีกทีนึง เพราะโครงการบางโครงการ
ซ่อมได้แต่ทางฝ่ายบริหารจะทำใหม่ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอเชิญท่านเลขาสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบในการพิจารณา 
 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมระที่ ๔ และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ ่มเติม พร ้อมทั ้งรายงานและบันทึกความเห็นยื ่น ต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนสงวนคำ
แปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ขณะนี้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างเทศบัญญัติและได้
แถลงต่อสภาแห่งนี้แล้วว ทางคณะกรรมการแปรญัตติว่าให้คงร่างเดิม 
ตามท่ีได้มีการประชุมแปรญัตติไว้จึงเสนอให้สภาได้พิจารณาต่อไป 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นในการตามร่างเดิมที่ท่านนายก
เสนอแผนงานต่างๆ ที่คงเดิมจะไม่ขอกล่าวถึงจะขอกล่าวถึงเฉพาะ
แผนงาน ท่ีคณะกรรมการได้ขอแปรลดแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางบประมาณที่ตั ้งไว้ 8,719,560 บาท แผนงานการพาณิชย์ 
7,251,000 บาท คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรจำนวน 4 
โครงการรายละเอียดท่ีคณะกรรมการแปรญัตติขอแปร  
๑. โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และบริเวณ
สำนักงาน วงเงินตัดลดจำนวน ๔๙๘,๔๐๐ บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไกรสรเซอร์วิส - ม.ธนภูมิ ม.๗ 
วงเงินตัดลดจำนวน ๔๙๘,๕๐๐ บาท 
๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ช.ม. (๐.6 ม.) 
วงเงินตัดลดจำนวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการปรับปร ุงประปา PE P.๒๕๒ วงเง ินตัดลดจำนวน 
๘๔๗,๙๐๐ บาท 
รวมทั้ง 2 แผนงานที่ขอตัดลด ๒,๘๓๙,๓๐๐ บาท  คณะกรรมการ
แปรบอกว่าท่านยืนยันตามร่างเดิม ตามเอกสารจะแย้งกันเพราะใน
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มติของคณะกรรมการเห็นให้ตัดทั้ง 4 โครงการ เพราะถ้าเห็นตาม
ร่างเดิมในการตัดลดก็จะไม่มี 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

เนื่องจากว่าในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีข้อคิดเห็น
และมีการแปรญัตติ 4 โครงการ ตามที ่ เจ ้าหน้าที ่ได ้ช ี ้แจงไป 
ท่านนายกขอให้คงร่างเดิมยืนยันกับคณะกรรมการแปรญัตติไว้ ใน
การแปรที ่นำมาเข้าสภาในว ันน ี ้ในความเห็นของสมาชิกและ
คณะกรรมการแปรอยากจะให้คงร่างเดิมตามที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ 
และขอความเห็นในสภาว่าให้แปรตามท่ีคณะกรรมการแปรยืนยันมา 
แต่ถ้าสภาเห็นชอบตามฝ่ายบริหารร่างนี้ถึงจะเป็นร่างเดิม 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เวลาพิจารณาระเบียบกำหนดให้พิจารณาเป็นรายข้อ สมมติว่าเสนอ
แปร 4 โครงการ และข้อเท็จจริงคณะกรรมการเห็นว่าขอสงวนคำ
แปร ต้องมีมติโหวตทีละรายการไม่สามารถรวบครั้งเดียว 4 รายการ
ได้ต้องดำเนินการตามระเบียบ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

สามารถพิจารณาในวาระนี้ได้เลย 
 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการแปรญัตติปรับลดโครงการ
จำนวน 4 โครงการ ต้องเข้าสู่กระบวนการท่ีให้สมาชิกสภาได้ปรึกษา
พูดคุยรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการ ท่านปรึกษาพูดคุย
ก่อนได้ก่อนที ่ผมจะขอมติทีละโครงการว่าท่านจะยืนยันตามท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติหรือยืนยันตามร่างเดิมของคณะผู้บริหารท่ีได้
เสนอมา 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีก
ครั้งหนึ่งว่าตอนที่มีการประชุมคณะกรรมกรแปรญัตติได้เชิญฝ่าย
บริหารมาปรึกษาหารือด้วย ฝ่ายทางคณะกรรมการแปรญัตติต้องการ
ท่ีจะแปรตัดออกและให้เปล่ียนโครงการใหม่ ได้ยืนยันกับฝ่ายบริหาร
ว่าให้เตรียมโครงการไว้ มติที่ออกไปแล้วก็ยังพิมพ์ไว้อยู่ในนี้ไปดูใน
ระเบียบแล้วไม่สามารถท่ีจะตัดออกได้เลยยังคงยืนยันตามร่างเดิมเอาไว้ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ขอช้ีแจงเพิ่มเติมในวันท่ีมีการแปรญัตติ มีทางฝ่ายบริหาร ท่านนายก 
ท่านรองอุดม ได้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีความจำเป็น
ในการดำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรทั้ง 4 
โครงการว่ามีความจำเป็นแบบไหนอย่างไร หากโครงการที่เราเสนอ
ไปคณะกรรมการแปรญัตติเห ็นว่าย ังไม ่ควรจะเร ่งดำเนินการ 
มันน่าจะมีโครงการอื่นที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า เราได้ชี ้แจงว่า 
ถ้าเราเอาโครงการมาเปลี่ยนจะต้องมีการคำนวณรายละเอียดของ
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โครงการ เนื้องาน ปริมาณงานต่างๆ ซึ่งไม่ได้เตรียมรายละเอียดนี้ไว้ 
และในอีกส่วนโครงการที่จะนำมาเสนอในแผนเราบรรจุไว้ในปี 70 
ถ้าจะเอามาดำเน ินการต้องทำการแก้ไขแผนก่อน มันจะผิด
กระบวนการซึ ่งขัดได้ยากแต่เราก็เห็นความสำคัญและเข้าใจท่ี
คณะกรรมการแปรอยากให้ทำ แต่ไม่ได้เตรียมไว้ช่วงนั้นและก็เป็น
ระยะเวลาอันสั้นที่จะดำเนินการได้ ถ้าโครงการนี้ในเจตนาบางอยา่ง
ของโครงการท่ีบรรจุไว้ อย่างเช่นของหมู่ 6 ท่ีจะนำไปทำใหม่แต่ทาง
คณะกรรมการเห็นว่าน่าจะเอาไปซ่อมมากกว่าเพราะเป็นประโยชน์
มากกว่าและประหยัดงบประมาณ หรืองบประมาณน่าจะเอาไปใช้
อย่างอ ื ่นที ่ค ุ ้มค ่ากว ่าก ็ขอให้คงโครงการน ี ้ไว ้แล ้วจะขอโอน
งบประมาณเปลี ่ยนแปลงเป ็นการซ ่อมแทน แล ้วผมจะไปดู
รายละเอียดและให้กองช่างไปสำรวจ ถ้าซ่อมได้ก็จะไปดำเนินการ 
ส่วนโครงการอื่นก็มีความจำเป็นทั้งง 4 โครงการและเป็นประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชน ถึงจะใช้งบประมาณมากบ้างหรืออาจจะเกิน
งบประมาณบ้างแต่ความคุ้มค่าท่ีเราจะเอาไปทำ ผมจะดูงบประมาณ
ดูรายละเอียดและความจำเป็นร่วมกับทางฝ่ายบริหาร ทางสมาชิก 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณนี้ไป ขอให้สภาได้
เข้าใจในเรื่องของการทำเทศบัญญัติงบประมาณนี้ได้ผ่านงบประมาณ
ไปด้วยกัน 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

โครงการที่ 2 ซึ่งได้อภิปรายไว้ในวาระแรกคือโครงการก่อสร้างถนน
ซอยไกรสรเซอร์วิส – หมู่บ้านธนภูมิ ซึ่งเจ้าตัวของโครงการเขาบอก
ว่าถ้าลาดยางน่าจะเป็นประโยชน์กว่า ต้องนำไปพิจารณาดูเพื่อจะได้
ปรับลดงบประมาณลงมาได้ กับการรื้อแล้วทำใหม่ต้องดูว่าทำแล้ว
เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

จริงๆ โครงการที่ 2 วันนั้น ผอ.กองช่าง บอกว่าพื้นถ้าลาดยางความ
หนา มันหนาไปไม่สามารถลาดได้ 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของโครงการธนภูม ิสภาพลักษณะของถนนเดิมมีความ
เสียหายค่อนข้างเยอะ หลักในการทำผิวจราจรมี 2 ส่วน ส่วนหลักคือ
พื้นกับตัวผิวจราจร ซึ่งในส่วนของตัวลาดยางเองมันไม่สามารถรับ
น้ำหนักได้ด้วยตัวของมันเอง ต้องอาศัยชั้นพื้นในการรับน้ำหนัก แต่
ในผิวจราจรประเภทคอนกรีตมันสามารถรับน้ำหนักได้ด้วยตัวของมัน
เอง ถ้าจะทำเป็นลาดยางจริงๆ จะต้องรื้อผิวจราจรออกแล้วอัดใหม่
แล้วนำยางมาปู ซึ่งราคาของมันต่างกันก็จริงในระยะยาวเนื่องจาก
พื้นชั้นล่างค่อนข้างเสีย ตามหลักการอายุการใช้งานของคอนกรีตจะ
ใช้งานได้ค่อนข้างสูงกว่า การทำผิวลาดยางเนื่องจากงบประมาณเรา
มีจำกัด 
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นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ถนนสายใหญ่ๆ เขาลาดยางหนา ลาดซ้ำเขาก็ลาดได้นะ อยู่ที่ว่าพื้น
คอนกรีตเดิมมันแข็ง แล้วพื้นคอนกรีตทางหมู่บ้านธนภูมิทำเสริม
ขึ้นมามันคนละระดับอยู่แล้ว ท่านอย่าไปมองว่าพื้นมันยุบเพราะเกิด
การทรุดตัวของพื้นผิวดินช้ันล่าง ในขณะเดียวกันเราต้องคิดว่าช้ันบน
มีพื้นคอนกรีตหนาอยู่แล้ว ซึ่งเป็นผลดีที่จะรองรับน้ำหนักได้เยอะ 
ในหมู่บ้านรถใหญ่ รถสิบล้อ รถบรรทุกคงจะไม่เข้าไปทำอะไรแล้ว 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของพื้นคอนกรีตถ้าได้เข้าไปดูมันจะเกิดการเคลื่อนตัวเป็น
แผ่นๆ ระยะทาง 50 – 60 เมตร ถ้าเรายางไป Overlay โดยท่ีไม่ทำ
ชั้นพื้นใหม่ให้มันเรียบ มันจะเกิดการสไลด์ตัวของยางเพราะยางถูก
ประสานโดยน้ำยา เมื่อรับน้ำหนักมาสามารถสไลด์ได้เมื่อพื้นมีการ
เคลื่อนตัว เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รื้อชั้นพื้นออกก่อนในอนาคตเราก็
ต้องกลับไปซ่อมมันอยู่ด ีจะส้ินเปลืองมากกว่า 
 
 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไร เราก็ได้อภิปรายพูดคุยกัน
พอสมควร 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

จากมติที ่ม ีการประชุมกันในวันที ่ 17 สิงหาคมนั ้น ให้ตัดงบ 4 
โครงการที ่นี ้ฝ่ายบริหารยืนยันที่จะทำทั ้ง 4 โครงการ ลองให้ท่ี
ประชุมนี้ปรึกษาหารือและลงมติทีละรายการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ืองที่ค้างพิจารณา  
4.1 ญัตติ การพิจารณาเห็นชอบขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวาระที่ 2 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้
ปร ึกษาเร ียงตามลำด ับข ้อ เฉพาะท ี ่ม ีการแปรญ ัตต ิหร ือ ท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดว้ย
กับการแก้ไขในข้อความใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก 
โดยที่มีสมาชิกสภาฯ ยื่น ขอเสนอแปรญัตติ และขอสงวนคำแปร
ญัตติ เม ื ่อว ันที ่  13 สิงหาคม 2566 ในเร ื ่อง งานก่อสร ้าง 
สาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 โครงการ และท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร มีมติแปร
ญัตติลดรายจ่ายตัดทั้ง 4 โครงการ เรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติ ดังนี้ 
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1.โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และบริเวณ
สำนักงาน จำนวน 498,900 บาท ผมจะขอมติทีละโครงการ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นควรยืนตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้แปรโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ไม่มี - 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยืนยันตามร่างเดิมตามท่ีผู้บริหารเสนอโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไกรสรเซอรวิส – ม.ธนภูมิ ม.7  
จำนวน 498,500 บาท  
สมาชิกท่านใดเห็นควรยืนตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้แปรโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ไม่มี - 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยืนยันตามร่างเดิมตามท่ีผู้บริหารเสนอโปรด
ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซ.ม. (0.6 ม.) 
จำนวน 998,000 บาท  
สมาชิกท่านใดเห็นควรยืนตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้แปรโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ไม่มี - 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยืนยันตามร่างเดิมตามท่ีผู้บริหารเสนอโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
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นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.โครงการปรับปรุงประปา PE P.252 จำนวน 847,900 บาท 
สมาชิกท่านใดเห็นควรยืนตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้แปรโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ไม่มี - 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยืนยันตามร่างเดิมตามท่ีผู้บริหารเสนอโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สรุปโครงการท่ี 4.1 สภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมตามท่ีคณะ
ผู้บริหารได้เสนอมา 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.2 ญ ัตต ิการพ ิจารณาเห ็นชอบให ้ตราเป ็นเทศบ ัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวาระที่ 3 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติโปรดยกมือข้ึนครับ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 
ด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางดออกเสียง  
 

ระเบียบวาระที่ 5   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ญัตติพิจารณาด่วน ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนประจำปี
งบประมาณ 2566 ขอเชิญท่านรองได้เสนอญัตติเชิญครับ 
 
 

นายไพสิทธิ์   สุขเจริญพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 

เรื่อง ญัตติพิจารณาด่วน ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ 
ตามที่เทศบาลตำบลบ่อพลับ ได้ประกาศใช้ทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เพื่อเป็นแผนงาน หรืองาน
สำหรับประมาณการต้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลข
จำนวนเงินสำหรับใช้บริหารงานที่กำหนดไว้ในแผนงานต่าง ๆ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น 
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เนื ่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มคำอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน
อัตราตามขนาดของสถานศึกษา จากเดิม ๒๑ บาท ปรับเพิ่มเป็น 2๒ 
บาท ประกอบกับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตา
ก้องอนุสรณ์ มีจำนวนเพิ่มขึ ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงส่งผลให้
งบประมาณจัดตั้งไว้ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอ โดยโรงเรียนหลวงพ่อ
แช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ ๑๔๐๕๘.๐๕9/พิเศษ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอส่งโครงการอาหารกลางวันเพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕66 เพิ่มเติมและทาง
ผู้บริหารได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๓ ในรายการข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๔0,๕00 บาท เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) 
เงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อกรลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อ
ได้รับความเห็นซอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้วโดยขอเสนอญัตติให้พิจารณาเป็นเรื ่องด่วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๘ (3) ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
ต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับพิจารณาต่อไป  
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เดิมเทศบาลตำบลบ่อพลับตั้งงบประมาณไว้ 1,373,400 บาท 
เนื่องจากขณะนั้นมีนักเรียนของโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง
อนุสรณ์ จำนวน 327 คน อัตราที่เราตั้งไว้ 21 บาท จำนวน 200 
ว ัน ต่อมามีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่  มท 
0816.2/ว9433 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 ได้มีมติแจ้งแนวทาง
บริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 จำนวนนักเรียนกรณี  
1 – 40 คน ให้จัดสรรอัตราค่าอาหารกลางวันต่อหัว 36 บาท  
41 – 100 คน ให้จัดสรรอัตราค่าอาหารกลางวันต่อหัว 27 บาท 
101 – 120 คน ให้จัดสรรอัตราค่าอาหารกลางวันต่อหัว 24 บาท 
ของโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ กรณี 121 คนขึ้นไปให้
จัดสรรอัตราค่าอาหารกลางวันต่อหัว 22 บาท โดยหนังสือดังกล่าว
ให้ดำเนินการดังนี้ 
1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันจากกรมส่งเสริมให้พิจารณา
ปรับแผนการจ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเป็น
อัตราใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยโอนงบประมาณมาเพิ่มตามอัตรา
ใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณ
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ของสถานศึกษา 
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และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน กรณีไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอพิจารณาทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเงิน
สะสมมาจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการจ่ายเงินอุดหนุน
ต้องคำนึงถึงสถานะการคลัง รายรับที่เราได้รับจริงงบประมาณของ
เทศบาลทั้งหมด รายรับที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2566 อยู ่ที ่ 65,022,961.99 บาท มีรายจ่ายที ่เกิดขึ ้นจริง 
49,336,756.6 บาท จำนวนเงินเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่กรม
ส่งเสริมได้โอนมาให้เทศบาลจำนวนท้ังหมด 4 ไตรมาส  
ไตรมาสที ่ 1 ของอาหารกลางวันระดับประถมศึกษามาจำนวน 
415,800 บาท  
ไตรมาสท่ี 2 มาจำนวน 390,104  บาท  
ไตรมาสท่ี 3 มาจำนวน 97,526 บาท  
ไตรมาสท่ี 4 มาจำนวน 326,270 บาท  
รวมทั้งหมด 1,229,700 บาท งบประมาที่โอนมาซึ่งน้อยกว่าที่เรา
ต้ังไว้ จึงขอนำเงินรายรับของเทศบาลท่ียังคงมีเหลืออยู่มาจ่ายในครั้ง
นี้ ซึ่งเพียงพอสามารถนำมาจ่ายได้ 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

จะนำเงินส่วนไหนมา เงินจ่ายขาดสะสมหรืออย่างไร 
 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เงินรายได้ ได้ช้ีแจงไปแล้วว่าเงินรายได้ของเราเข้ามา 65,022,961.99 บาท 
รายจ่ายท่ีได้จ่ายไปแล้วจำนวน 49,336,756.6 บาท คงเหลือเงิน
ขณะนี้ 15,686,205.93 บาท เพราะฉะนั้นในวงเงินท่ีโรงเรียนขอ
มาและขาดอยู่แค่ 40,500 บาท 
  

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

จ่ายจนหมดปีงบประมาณเลยใช่ไหม 
 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ใช่ค่ะ เหลือเดือนเดียวที่ยังขาด 
 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามอีกไหมครับ ตามที่คณะผู้บริหารได้ขอ
มติสภาแห่งนี้ ขออนุญาตจ่ายเงินอุดหนุนประจำปี 2566 เป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตา
ก้องอนุสรณ์ ซึ่งของเดิมตั้งไว้รายหัวละ 21 บาท เพิ่มเป็นรายหัวละ 
22 บาท เงินที่คงขาดงบประมาณ 40,500 บาท จะนำเงินจาก
รายได้ไปอุดหนุน ถ้าสมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจถึงรายละเอียดแล้วผม
จะขอมติต่อสภาแห่งนี้ 
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สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คณะผู้บริหารจ่ายเงินอุดหนุนประจำปี 
2566 เป็นค่าอาหารกลางวัน โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

ระเบียบวาระที่ 6   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ืองอื่นๆ 
ท่านปลัดได้สอบถาม เรื่องทำไมถึงไม่ใช้กฎระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วย
การประชุมสภา ข้อ 63 สมาชิกท่านใด ที่จะอภิปรายต้องยกมอืขึ้น 
ผมเคยพูดต่อสภาแห่งนี้ไปแล้ว เราให้ความอะลุ่มอล่วย เพราะเหตุ
สภาแห่งนี้ มีพื ้นที่คับแคบ การลุกนั่งลำบาก เก้าอี ้มันชนกัน จึง
อนุโลม ผู้ใดที่จะ มีการอภิปรายเพียงแค่ยกมือขึ้น ประธานสภา
อนุญาต ท่านก็สามารถท่ีจะนั่งอภิปรายได้  
ขอติดตามเรื ่องเดิม เรื ่องเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขได้ติดตามเรื ่อง 
โรงฆ่าสัตว์ไปถึงไหนแล้ว 
 

นางปรารถนา  ไชยเสนา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ในเรื่องของการติดตามของการเฝ้าระวังดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข
การบำบัดน้ำเสีย ของโรงฆ่าสัตว์ เลขที่ 1 6 8/33 หมู่ 5 ของ  
นางวีรวรรณ จากเรื่องท่ีมีการร้องเรียนต้ังแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
พบว่ามีน้ำเสียรั่วไหลสู่ลำรางสาธารณะ ในพื้นท่ีของหมู่ 5 และหมู่ 7 
ซึ่งกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้ดำเนินการ ตรวจสอบ ในโรงฆ่า
สัตว์ในพื้นที่ที ่อยู ่ในละแวกนั้น พบว่าโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวมีระบบ
บำบัดน้ำเสียชำรุด ได้มีการติดตามตั้งแต่ 3 - 10  มีนาคม 2566  
และในวันที่ 24 มีนาคมได้มีการออกพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานสัตว์
สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 5 ได้ออกตรวจแนะนำไปในเรื่อง
ของการประเมินและการแก้ไขระบบบำบัด ในวันที่ 31 มีนาคม 
2566 ได้มีการออกคำสั่งโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไข
ระบบบำบัด ซึ่งก็ให้ระยะเวลาในการแก้ไข 45 วัน หลังจากนั้นวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2566 ได้ร ้องขอให้หน่วยงานนอกเข้ามาร่ วม
ตรวจสอบอีกคร ั ้งหนึ ่ง ในว ันที ่  31 กรกฎาคม 2566 โดยมี
สิ ่งแวดล้อมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และสิ ่งแวดล้อมภาค 5 
ร่วมกับกองสาธารณสุข ซึ่งล่าสุดที่ได้มีการดำเนินร่วมกับหน่วยงาน
นอกพบการรั่วไหลของระบบบำบัดในอีกส่วนหนึ่งด้วย จากวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2566 สถานประกอบการได้ดำเนินการในเรื ่องการทำ
เขื่อนคอนกรีตเพื่อแทนบ่อบำบัด เนื่องจากครั้งสุดท้ายเราพบว่า
อาจจะเกิดจากการรั่วไหลของน้ำเสียออกไปนอกพื้นท่ี เขาจึงทำบอก
กันอีกขึ้นมา เพื่อป้องกันน้ำเสียรั่วไหลและป้องกันการล้นออกของ  
น้ำเสียจากบ่อบำบัด ได้มีการขอขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งทางสถานประกอบการได้ มีการประชุมกับวิศวกรและช่าง เพื่อมา
ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัด  
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จากวันท่ี 27 กรกฎาคม 2566 ได้ลงพื้นท่ีอีกครั้งร่วมกับหน่วยงานนอก 
มีส ิ ่งแวดล้อมจังหว ัดปศุส ัตว ์จ ังหว ัดร ่วมก ับกองสาธารณสุข 
ทางสถานประกอบการได้ดำเนินการกั้นกระสอบทราย บริเวณลำราง
สาธารณะ เพื ่อสูบน้ำเสียที ่อาจจะรั่วไหลไปในลำรางสาธารณะ 
ดังกล่าว ที่เราพบว่ามันมีสีท่ีผิดปกติตรงบริเวณหน้ากูโบร์ และใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ทางกองสาธารณสุขได้ออกติดตามอีกครั้ง 
และล่าสุดในวันท่ี 17 สิงหาคม 2566 ได้เชิญปลัดเทศบาลลงพื้นท่ี
ร่วมเพื่อเฝ้าระวังติดตาม แล้วพบว่าสถานประกอบการไม่ได้มีการ
ปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกแล้ว ได้มีการดำเนินการตามที่เราได้ให้
คำแนะนำคือการอุดช่องว่างตรงบริเวณดินปูน พบปริมาณการ 
ฆ ่าส ุกรเพ ื ่อ ให ้สมด ุลก ับระบบบำบัด เน ื ่องจากทางสถาน
ประกอบการได้ประสานกับทางผู้รับเหมาที่จะแก้ไขระบบบำบัด 
ในระยะยาวไม่ได้เนื ่องจากติดในเรื ่องของงบประมาณค่อนข้างสูง 
และการดำเนินการไม่สามารถท่ีจะแก้ไขในระยะยาวได้ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เท่ากับผู้ประกอบการได้ขอผลัดผ่อนเลื่อนมาแล้วถึง 2 ครั้ง แล้วยัง
ไม่มีการดำเนินการใดๆ ท้ังส้ิน นี่คือความไม่จริงใจของผู้ประกอบการ 
และผมมองว่าเป็นการ ปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าท่ี ท่ีคุณปล่อยให้
ผู ้ประกอบการดำเนินกิจการต่อไป เป็นการละเลยในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคุณหรือเปล่า เพราะว่าผู้ประกอบการไม่ได้ทำตามสญัญา 
ท่ีให้ดำเนินการแก้ไขจนปัจจุบัน ไม่เห็นมีรูปท่ีเข้าดำเนินการ 
 

นางปรารถนา  ไชยเสนา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ในเรื ่องของการปล่อยน้ำเสียเป็นประเด็นที่ได้ให้คำแนะนำในการ 
ดำเนินการของทางสถานประกอบการไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสีย 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อหน้าฝนท่ีแล้วได้มีการสูบน้ำท่ีกวนอูน้ำเน่าเสีย น้ำแดงยังลงมาอยู่เลย 
 
 

นางปรารถนา  ไชยเสนา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เป็นช่วงหนึ่งท่ีเขาบอกว่า ฝนตกมีการล้นออกทาจากบ่อบำบัด เราได้
ให้เข้าไปตรวจแนะนำให้แก้ไข และให้เขาดูดกลับ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ทางสภาได้เฝ้าติดตามให้คุณไปดำเนินการสภาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐปล่อยปะละเลย ผู้ประกอบการทำการฆ่าสุกรมีรายได้มหาศาล 
ยังนำความเสื่อมโทรมมาให้กับสิ่งแวดล้อม และตำบล การตีต๋ัว
อาชญาบัตรฆ่าสุกรปริมาณไม่ได้เป็นจริง กองสาธารณสุขกำลังปล่อย
ปะละเลย หมูทุกตัว ท่ีมามีใบเคล่ือนย้ายทุกตัวไหม เมื่ออาทิตย์ท่ีแล้ว
ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ท่านหนึ่ง เขาอธิบายมาผมก็พอจะ
เข้าใจแต่ประเด็นในวันนี้ ผมกำลังมองว่าเทศบาลตำบลบ่อพลับ 
นำโดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกำลังปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้ 
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นางปรารถนา  ไชยเสนา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

คือตอนนี้อยู่ในขั้นที่เราพิจารณาท่ีอาจจะพักใช้ใบอนุญาตอยู่ แต่เราก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหา 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

รูปก็ยังเป็นรูปเก่าที่ครั้งที่แล้ว คุณให้ผมมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
เลย แม้แต่ต้นไม้ก็ยังไม่ได้ตัดเลย 
 

นางปรารถนา  ไชยเสนา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

อันนี้คือวันท่ี 17 สิงหาคมท่ีเข้าล่าสุด ได้มีการดำเนินการแล้ว 
 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ผมได้ลงตรวจพื้นที่นี้เอง ในวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมาร่วมกับกอง
สาธารณสุข ซึ่งมีคนร้องเรียนผ่านผมมา ก่อนท่ีผมจะได้ทำหนังสือให้
นายกได้เซ็นและเข้าตรวจ ได้ลงไปดูแล้วปัญหาเกิดจากท่ีนี่ไหม และ
ดูน้ำที่โรงหมูปล่อยออกไป มันเป็นน้ำเดียวกันไหม และได้สอบถาม
กองสาธารณสุขว่าได้นำน้ำไปตรวจไหม จากปลายน้ำกับต้นน้ำ 
เคยได้นำไปตรวจ และยังไม่ได้ผลมา พื ้นที ่ตรงนั ้นเป็นพื ้นที่รก 
ก่อนท่ีน้ำจากโรงฆ่าสัตว์จะปล่อยออกไปได้ถามว่ามีน้ำตรงอื่นอีกไหม 
ในบ่อที่เขาทำมันมีประมาณ 4 บ่อ มีบ่อที่ชำรุดดังกล่าวก่อนหน้าท่ี
จะเข้าไปตรวจเขาได้บอกว่าซ่อมแล้วและได้เห็นลอยว่ามีการซ่อม 
และมีอีกบ่อที่เขาดูดเอาไปบำบัดก่อนที่จะปล่อยน้ำทิ้ง อีกส่วนหนึ่ง
เป็นน้ำท่ีมันไหลท้ิงอยู่ในคลองข้างๆ ซึ่งเขาบอกว่าเกิดจากการล้างรถ 
บรรทุกหมูน้ำพวกนี ้เป็นส่วนหนึ ่ง แต่ได้แจ้งว่าให้เข้าบ่อบำบัด 
เหมือนกัน จะปล่อยทิ้งลงคลองอย่างเดียวก็ไม่ได้ ตอนนี้เขาได้ให้
วิศวกรจาก ม.เชียงใหม่ และเอาแบบมาให้ผมดู ในการที่จะแก้ไขใน
เรื่องบ่อบำบัดนี้ ผมได้ขอความร่วมมือเขาว่าให้เร่งดำเนินการให้แก้ไข
ปัญหานี้ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาตามมาในเรื่องการพักใช้ใบอนุญาต 
พยายามให้เขาปฏิบัติให้ถูกต้องและบำบัด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และแนะนำให้หาวิธีแก้ไขปัญหาคือการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงท่ี
สาธารณะ เบ้ืองต้นแนะนำให้ใช้ EM เขาบอกว่าใส่ ผมมองว่าปริมาณ
อาจจะไม่เพียงพอ ไม่อยากจะให้ประหยัดจนให้เกิดความเสียหาย 
และไปกระทบกับสิ่งแวดล้อม และกระทบกับผู้อื่น เขาได้รับปากว่า
จะเร่งดำเนินการแก้ไข แล้วเราจะลงไปติดตามอีกครั้งหนึ่ง ทางเราก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ผู้ประกอบการไม่มีความจริงใจ ในการแก้ไขปัญหา ให้กับตำบลท่ี
แท้จริง ถ้าโรงเชือดหมูไม่ได้อานิสงส์จากโรงน้ำแข็ง มันจะยิ่งกว่านี้อกี 
วันหนึ่งโรงน้ำแข็งปล่อยน้ำ จากการละลายหรือตามท่ีไม่ได้ใช้ จำนวน
มหาศาล ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เคยไปดูไหมไหลออกข้างรั้ว ตรงหน้า 
กูโบร์โรงน้ำแข็งปล่อยน้ำมาซึ่งเป็นน้ำที่ใส แต่อาจจะปนเปื้อนสารท่ี
ผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งมาช่วยชะล้างน้ำเลือด ถ้าไม่มีโรงน้ำแข็ง
น ้ำจะแดงขนาดไหน สภาเล็งเห็นว ่าผู้บริหารไม่มีความจริงใจ 
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ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญาบัตรการฆ่าสุกร แทนที่เทศบาลจะได้
เงินภาษี มีงบประมาณมาดูแลตำบลกลับไม่ได้ ท่านทำอะไรไว้อยู่
ท ่านไปปรับปร ุงแก้ไข และเร ื ่องที ่ผ ู ้ประกอบการได้ขอเลื ่อน 
ผ่านมาแล้ว 6 เดือน ผมจะเอาเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานของรัฐอื่นให้
เขาเข้ามาดูแลเพราะคุณดูแลไม่ได้ ฝากผู้บริหารด้วย 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

เรื่องอาชญาบัตรผมได้ดูรายละเอียด และสอบถามเรื่องการตีตั๋วหมู 
มีการนำหมูจากที่อื่นมาและได้สอบถามทางกองสาธารณสุขว่ าเรา
สามารถจะตรวจสอบได้ไหมว่าหมูที่เขามาตีตั๋ว กับหมูท่ีเขานำมาฆ่า 
มันเกินไหม วิธีการต้องไปนั่งเฝ้าและนับหมูเลยว่ามากี่ตัวตามท่ีตีต๋ัว 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นผู้เก็บภาษี 
 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

เรามีปศุสัตว์อีกส่วนหนึ่ง ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะต้องมาดูแลในเรื่อง
นี้ด้วยว่า ถ้าตีเกินปศุสัตว์จะเป็นหน่วยที่มาตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 
เดี๋ยวเราจะไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมจากปศุสัตว์มาว่าการตีตั๋วหมูกับการ
นำหมูมามันเท่าท่ีเขามาตีต๋ัวไหม บางทีมันตรวจสอบยาก 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ใบเคลื่อนย้ายมีถูกต้องไหม มาร้อยตัวตีตั๋วไม่ได้ 100 ตัว วันหนึ่ง
บางโรง 1,000 กว่าตัว แต่ภาษีที ่เทศบาลได้มันยังไม่ถึงครึ ่งเลย 
จะถามว่าตำบลได้อะไร สิ ่งที ่ได้มันคุ้มไหมกับภาษีเล็กๆ น้อยๆ 
หรือไม่ ทำให้น้ำเน่า น้ำเสีย ทำสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ฝากผู้บริหาร
ไปดูด้วย ทางสภาผมจะดำเนินการตามอำนาจที่ผมทำได้ เพราะให้
โอกาสก ับข ้ าราชการ ค ุณไปดำเน ินการตรวจสอบมาแ ล้ว
ผู้ประกอบการไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไข ต่อไปผมจะดำเนินการทุก
วิถีทาง อะไรท่ีถูกต้องจะทำ ท่ีไม่ถูกต้องจะไม่ทำ ใครจะคิดยังไงผมไม่
สนใจ เพราะเรื่องตีตั ๋วหมูผมไม่อยากจะเปิดโฟน เดี๋ยวจะเป็นการ
บันทึกเทปในรายงานการประชุมจะมีคนเดือดร้อน 
 

นายณรงค์  สุขมีกล่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ซอยนวลปล่ังท่ีน้ำมันท่วม ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่เขาร้องเรียนมาเราจะ
แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

เด๋ียวผมให้กองช่างไปดู 
 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ซอยนี ้ก ็สร้างความเดือดร้อนมาช้านาน โรงน้ำแข็งปล่อยน้ำมา 
ปริมาณน้ำลงน้ำแข็งวันหนึ่งเท่าไหร่ แล้วพื้นที่ข้างหลังเป็นพื้นที่ต่ำ 
ซ ึ ่งเทศบาลเราไม่เคยได้ไปดูแลอะไรเลย ในโครงการที ่อย ู ่ ใน 
เทศบัญญัติยังไม่เห็นเลย ซึ่งซอยนี้มีน้ำท่วมขังตลอด 
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นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของซอยนวลปล่ังกับซอยข้างเคียงสภาพพื้นท่ีของเขาลาดจาก
ตัวถนนเส้นดอนตูมลาดลงไปด้านหลัง ซึ่งมีบ่อของเอกชนเป็นท่ีรับน้ำ
ตามธรรมชาติ มี 2 บ่อ บ่อด้านข้างกับบ่อด้านหลัง ท่อท่ีเราจะรับน้ำ
จากฝ่ังด้านหน้า จะมาส้ินสุดบริเวณโรงน้ำแข็ง ยังไม่มาเช่ือมกับปาก
ทางที่จะเข้าไปหมู่ 7 ทางซอยหอพักตรงด้านหลังจะมีท่อระบายน้ำ 
ตรงหมู่บ้านข้างหลังจะผ่านที่ของทางเอกชน ซึ่งไม่ใช่ทางสาธารณะ 
ซึ่งเป็นร่องน้ำธรรมชาติในที่เอกชนไหลมาลงท่อ เนื่องจากขณะนี้น้ำ
ได้ล้นขึ้นมาจากร่องน้ำธรรมชาติ แนวทางแก้ไขปัญหาจะต้องวางท่อ
ด้านหน้าเช่ือมต่อไปถึงปากซอย เพื่อจะให้ไหลลงไปทางหมู่ 7 ได้คุย
กับช่างโยธาถึงพื้นที่ตรงนั้น ท่อเดิมไม่แน่ใจว่าเป็นท่อของใคร อยู่ใน
พื้นที่ของทางหลวงเดี๋ยวจะลองประสานดูอีกที ส่วนด้านหลังคงต้อง
เป็นไปตามธรรมชาติ เพราะด้านหลังเข้าไปฝังท่อไม่ได้ เพราะเป็นท่ีเอกชน 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

แล้วเอกชนเขาปล่อยรกล้างหรือว่าอย่างไร 
 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ใช่ครับรกร้างอยู่เป็นดงปรืออยู่ เหมือนคนในซอยไปขุดคันกั้นกันเอง 
มันยังขอเปิดช่องน้ำให้ไปไหลลงท่อได้อยู่ ตอนแรกคิดว่าจะวางท่อแต่
ติดท่ีเอกชนอยู่ 3-4 เจ้า แล้วข้างหลังเป็นทางน้ำธรรมชาติและรกอยู่ 
น้ำยังมาได้อยู่ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ถ้าฝังท่อมาเส้นเมนหลักเส้นนี้น้ำมันจะลงเมนหลักไม่มีท่อและเป็น
พื้นท่ีสูง 
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น้ำที่มีปัญหาในส่วนของโซนโรงน้ำแข็งมันไม่มีทางไป คือน้ำที่ปล่อย
มาเราเปิดปลายท่อแล้วก็ปล่อย และไหล่ลงไปในบ่อด้านข้างในซอย 

  
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

แล้วเขาไม่มีท่ีกักเก็บน้ำเหรอ มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น 
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ตอนนี้ได้ประสานและคุยเบื้องต้นกับทางหลวง และทางโรงน้ำแข็ง 
ส่วนหนึ่งทิศทางการไหลของท่อสามารถมาลงคลองนี้ได้หรือเปล่า 
ถ้ามีท่อเดิมมันก็จะทำง่ายข้ึน 
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ติดต่อที่เอกชนไม่ได้เหรอว่าขอทำเป็นร่องน้ำหรืออาจจะขอให้เขา
อุทิศชายท่ีฝังท่อระบายน้ำ เขาก็ได้ผลประโยชน์ 
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ต้องลองประสานดูในเบื้องต้นก็ไหลลงท่อ แต่ปัจจุบันอาจจะระบาย
ไม่ทันเท่านั้นเอง 
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ฝากท่าน ผอ.กองช่างช่วยดำเนินติดตามดูเรื่องปัญหาน้ำท่วมของโรง
น้ำแข็ง วันนี้ได้ประชุมตามวาระ 6 วาระทุกวาระได้มีการประชุมและ
ผ่านพ้นไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม                                 เวลา  11.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




